

# คม·สด·ลึก

ปีที่ 12 ฉบับที่ 4255 วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 หน้า 2

## ไทย-มะกันกระหึ่ม พบยาต้านเอดส์ กลุ่มฉีดเข้าเส้น

● กระหึ่มวงการแพทย์ระดับโลก ไทย-สหรัฐ  
เปิดผลวิจัยยาต้านเอดส์สำเร็จ ป้องกันติดเชื้อ  
กลุ่มใช้ยาเสพติดฉีดเข้าเส้น

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่ห้องเจ้าพระยา  
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นพ.พีระพงษ์ สาย  
เชื้อ รองปลัด กทม. นพ.ขจิต ชูปัญญา อธิการ  
ผู้ว่า กทม. ในฐานะหัวหน้าโครงการศึกษา  
กีนอฟโฟเวีย ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสเอดส์ และนาง  
คริสตี เคนนี เออัครราชทูตสหรัฐอเมริกา  
ประจำประเทศไทย ร่วมแถลงผลการศึกษากัน  
ใช้ยาทินอฟโฟเวีย เพื่อต้านไวรัสเอดส์ ภายหลัง  
มีผลวิจัยพบว่า การกินยาทินอฟโฟเวียต้านเชื้อ  
เอชไอวีทุกวันจะสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อ  
เอชไอวีในผู้ใช้ยาเสพติดฉีดเข้าเส้น

นพ.ขจิต กล่าวว่า กทม. กระทรวงสาธารณสุข  
และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ  
สหรัฐอเมริกา ได้ประกาศผลการศึกษา พบว่าการ  
ใช้ยาต้านไวรัสโดยการรับประทานทุกวันในผู้ติดยา  
เสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี สามารถ  
ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อเอชไอวีได้ร้อยละ 74

นพ.ขจิต กล่าวต่อว่า โครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่  
พ.ศ.2548 โดยมีผู้เข้าร่วมทดลองโครงการเป็นชาย  
และหญิง 2,413 ราย แม้ผลการศึกษาโครงการ  
จะเสร็จสิ้นแล้ว แต่เราจะต้องให้ยาแก่อาสาสมัคร  
ฟรีต่ออีก 1 ปี โดยในอนาคตอาจจะมีการหารือ  
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ควบคุมและ  
ป้องกันโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา เพื่อขยายผล  
โครงการทั้งในกรุงเทพฯ และทั่วประเทศด้วย

“ผลการศึกษานี้ได้รับการเผยแพร่ทางนิตยสาร  
ทางการแพทย์ออนไลน์ เดอะแลนเซต เพราะ  
การค้นพบครั้งนี้เป็นความก้าวหน้าที่สำคัญของ  
วิทยาการด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของ  
ประเทศไทยและของโลก” นพ.ขจิต กล่าว

ด้าน นพ.พีระพงษ์ กล่าวว่า กลุ่มผู้ทดลองมี  
การแนะนำจากเจ้าหน้าที่และคณะผู้วิจัยคำแนะนำ  
ระหว่างการศึกษามาโดยตลอด ซึ่งพบว่ามีผลลด  
การใช้ยาเสพติดไปในตัวด้วย เป็นการลดความ  
เสี่ยงการติดเชื้อ ส่วนจะเป็นคาบสองคมสำหรับ  
ผู้ติดยาหรือไม่ ก็เป็นการลดการติดเชื้อจากการ  
ใช้ยา ถ้าเลิกใช้ยาก็ลดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปด้วย  
ซึ่งทางการแพทย์ต้องใช้วิธีหลายด้าน เพื่อป้องกัน  
การติดเชื้อให้ได้ อย่างไรก็ตาม กทม.จะนำผล  
การวิจัยดังกล่าวมาใช้ในกระบวนการบำบัดยา  
เสพติดของ กทม. เพื่อลดการใช้ยาเสพติดของ  
คนกรุงเทพฯ เช่นกัน